

**UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

Số: /SNN-QLCL

V/v tăng cường chỉ đạo công tác  
quản lý chất lượng, ATTP nông  
lâm thủy sản trong thời gian tới

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày tháng 8 năm 2021*

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Chi cục Thủy sản.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các địa phương, Chi cục chuyên ngành thuộc Sở đã không ngừng tăng cường triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản theo phân công phân cấp tại Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh. Tại các địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo, bố trí kinh phí để triển khai kế hoạch kiểm tra theo nhiệm vụ được giao và trong các dịp lễ, Tết, tháng hành động vì ATTP, tích cực thông tin tuyên truyền; thực hiện khá tốt chế độ báo cáo công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; đến nay có 10/11 địa phương ban hành quyết định phân công phân cấp trên địa bàn quản lý... Đối với các Chi cục chuyên ngành đã chủ động triển khai kế hoạch hành động theo Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh; tham mưu cho Ngành, tỉnh trong công tác quản lý, chỉ đạo; tăng cường công tác giám sát dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại trong sản phẩm nông lâm thủy sản, tính đến nay toàn Ngành đã phối hợp với các địa phương giám sát khoảng 470/672 mẫu, chiếm 69,94%; thẩm định để xếp loại đủ điều kiện ATTP cho 615 cơ sở, lũy kế đến nay cấp giấy chứng nhận cho 3.620 cơ sở; xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi cho 02 sản phẩm, đến nay là 54 sản phẩm các loại... Kết quả cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, chấp hành các quy định về đảm bảo chất lượng ATTP của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng.

Tuy nhiên, việc triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản vẫn còn hạn chế; đặc biệt có địa phương chưa phân công phân cấp trên địa bàn quản lý, chưa bố trí kinh phí để phòng Nông nghiệp/Kinh tế thực hiện công tác quản lý chất lượng, ATTP được giao. Công tác báo cáo định kỳ chưa kịp thời, chưa đúng biểu mẫu, thời gian quy định (*Có phụ lục kèm theo*).

Do vậy để triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản trong thời gian tới và năm tiếp theo, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chi cục chuyên ngành (được giao nhiệm vụ theo Quyết định 45/2019/QĐ-UBND) chỉ đạo các phòng, ban liên quan chủ động triển khai một số nội dung như sau:

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chi cục chuyên ngành tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (do phần lớn các cơ sở hoạt động cầm chừng, chi phí sản xuất tăng cao, việc tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh gặp nhiều khó khăn). Trong quá trình chỉ đạo sản xuất, đối với địa phương cần tăng cường rà soát lĩnh vực quản lý, hướng

dẫn cam kết ATTP theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; kiểm tra, giám sát kịp thời các đối tượng thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, nhằm tránh việc sử dụng các chất ngoài danh mục, chất cấm. Đặc biệt trong tình hình hiện nay nổi lên việc sử dụng chất bảo quản (được cho phép sử dụng) vượt ngưỡng; trong đó nguyên nhân chính là do các cơ sở thiếu hiểu biết hoặc chưa chấp hành nghiêm các quy định về quản lý chất lượng, ATTP, thường sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng liều lượng cho phép, theo cảm tính hoặc kết hợp nhiều loại phụ gia có cùng công năng, riêng chất không được phép sử dụng đôi khi vẫn tồn tại ở những cơ sở nhỏ lẻ.

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về nguồn kinh phí để phòng Nông nghiệp/Kinh tế xây dựng, triển khai công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý theo phân cấp tại Quyết định 45/2019/QĐ-UBND. Đối với các Chi cục chuyên ngành thuộc Sở chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, kinh phí hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công phân cấp quản lý chất lượng, ATTP.

- Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm vừa nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thường xuyên rà soát, nắm tình hình sản xuất, tiêu thụ, cung ứng nông sản của các cơ sở trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm hoàn thành tốt mục tiêu kép của nhà nước đã đề ra.

- Các địa phương, Chi cục chuyên ngành liên quan thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để tổng hợp) theo các biểu mẫu quy định tại Văn bản số 1475/SNN-QLCL ngày 22/6/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo định kỳ hàng tháng gửi trước ngày 15 hàng tháng; báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10/6; báo cáo năm gửi trước ngày 10/12).

- Đề nghị các địa phương, Chi cục chuyên ngành chuẩn bị đầy đủ tài liệu chấm điểm về kết quả công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản theo quy định tại Quyết định số 4070/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản của Tỉnh; tài liệu chứng minh của địa phương, Chi cục gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, địa chỉ 15 Lý Thái Tổ, TP. Quy Nhơn, điện thoại: 02563.749.465 – Fax: 02563.894.474, trước ngày 31/10/2021, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Chi cục chuyên ngành thuộc Sở quan tâm triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Giám đốc Sở (b/cáo);
- Phòng KHTH Sở;
- Lưu: VT, CCQLCL NLS & TS.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Tố Trân**

